

1. Quy trình, thủ tục ký kết Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp

1.1. Chính Sách

Để trở thành Thành Viên của Herbalife Việt Nam, Người Đăng Ký phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Mục 1.1 Đăng ký trở thành Thành Viên của Quy Tắc Hoạt Động.

1.2. Quy Trình

Bước 1: Nhận Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp (“Hợp Đồng”)

Người Đăng Ký nhận bản in Hợp Đồng từ người Bảo trợ hoặc tại các văn phòng của Herbalife hoặc tải bản điện tử của Hợp Đồng từ trang vn.myHerbalife.com để in ra. Người Đăng Ký cần đọc kỹ và hiểu rõ tất cả các quy định, điều khoản, quyền lợi và trách nhiệm của mình trong Hợp Đồng.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Sau khi tham khảo Hợp Đồng của Herbalife, Người Đăng Ký cần điền đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân vào Hợp Đồng, ký và nộp bộ hồ sơ đăng ký tham gia bán hàng đa cấp cho Herbalife.

Bộ hồ sơ đăng ký bao gồm:

1. 02 bản Hợp đồng có chữ ký của Thành Viên đăng ký.
2. 01 bản sao Căn Cước công dân/ Căn Cước được chứng thực hợp lệ.

Bước 3: Xem xét, phê duyệt Hợp Đồng

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được bộ hồ sơ đăng ký tham gia bán hàng đa cấp, Herbalife sẽ kiểm tra và phê duyệt hồ sơ của Người Đăng Ký.

Trường hợp hồ sơ đăng ký được Herbalife phê duyệt, một bản Hợp Đồng sẽ được giao cho Thành Viên trực tiếp tại văn phòng của Herbalife hoặc gửi qua đường bưu điện.

Nếu Thành Viên nhận Hợp Đồng tại văn phòng của Herbalife, Thành Viên và đại diện của Herbalife sẽ ký biên bản giao nhận Hợp Đồng để làm chứng cứ chứng minh Thành Viên đã nhận được Hợp Đồng từ Herbalife.

Nếu Thành Viên nhận Hợp Đồng qua đường bưu điện, Herbalife sẽ sử dụng dịch vụ chuyển phát có bảo đảm và đơn vị chuyển phát sẽ liên hệ Thành Viên tối thiểu 03 lần để giao Hợp Đồng. Nếu sau 3 lần liên hệ này nhưng đơn vị chuyển phát không giao Hợp Đồng cho Thành Viên thành công, Herbalife sẽ lưu Hợp Đồng tại văn phòng của Herbalife và Thành Viên có thể liên hệ Herbalife vào bất kỳ thời điểm nào để nhận Hợp Đồng tại văn phòng Herbalife hoặc qua đường bưu điện.

Lưu ý: Trường hợp hồ sơ đăng ký không được Herbalife phê duyệt, Người Đăng Ký sẽ phải thực hiện lại quy trình đăng ký trở thành Thành Viên. Trong trường hợp này, sau 1 năm kể từ ngày hồ sơ đăng ký không được Herbalife phê duyệt, Người Đăng Ký mới được đăng ký dưới một Người Bảo Trợ mới. Thời hạn 1 năm này không áp dụng nếu Người Đăng Ký đăng ký dưới Người Bảo Trợ ban đầu.